



ที่นี่ดอยแ่งม

ปีที่ 1 ปีแรก วันที่ 1 กันยายน 2545

สวัสดีค่ะ พบกันเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้งสำหรับที่นี่ดอยแ่งม ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือนค่ะ ฉบับนี้ที่นี่ดอยแ่งมยังคงมีข่าวคราวที่น่าสนใจและทุกคนควรจะต้องรับทราบด้วยว่าในแต่ละเดือนนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง จะได้ไม่ตกข่าวไงล่ะคะ

เริ่มที่ข่าวแรก สำหรับพิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี ๔ หน่วยงานเอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ๔ หน่วยงานประจวบ ไชยสาส์น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงษ์ ได้มาร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย สำหรับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยท่านใดที่ยังไม่เคยเข้าไปชมก็เชิญเข้าชมได้ทุกวันค่ะ รับรองว่าสวยงามจนนึกว่าเหมือนอยู่ในเมืองจีนทีเดียวค่ะ

และในเดือนกันยายน นี้จะมีงานที่สำคัญเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกหลายงาน เริ่มจากวันพุธที่ 18 ก.ย. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. ทอดผ้าป่า เพื่อกองทุนการศึกษา วันพุธที่ 25 ก.ย. งานวันสถาปนาครบ 4 ปี มีการจัดพิธีสืบชะตา งานเลี้ยงรับรองในช่วงเย็น และรายงานประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. คณะทูตไทยจากประเทศเยอรมนีพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และทุกเช้าเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ที่มาลงเวลา ที่อาคารส่วนหน้า จะมีกล่องรับบริจาค สำหรับเด็กกำพร้าผลกระทบจากโรคเอดส์ พวกเราสามารถร่วมทำบุญบริจาค ถือเป็น การช่วยเหลือสังคม ได้อีกทางหนึ่งค่ะ

ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับการใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง ที่สำคัญกรุณาลดความเร็วในอัตราที่เหมาะสมเมื่อขับจี้รถในมหาวิทยาลัย และมีน้ำใจให้แก่กันด้วยค่ะ

ทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ที่ห้องพยาบาล จะมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรบุรีนรินทร์ มาประจำที่ห้องพยาบาล หากใครเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าลืมแวะมาขอคำแนะนำปรึกษาจากคุณหมอ หรือวันธรรมดา ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำที่ห้องค่ะ

คืนวันศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังรายการ "สืบสานวัฒนธรรมล้านนา กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทางคลื่น FM90.75MHz สวท.เชียงราย ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้แนะนำเพลงได้กับ ดี.เจ คู่หูต่างวัยส่วนประชาสัมพันธ์